

CỰU CHIẾN BINH THÁI BÌNH Chung sức xây dựng quê hương

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, trong năm qua, mỗi cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) Thái Bình luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, đảm nhận nhiều phần việc khó; sáng tạo, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Gương mẫu đi đầu

Năm 2023, xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ đặt mục tiêu phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao. Cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn xã là những người đã gương mẫu, đi đầu trong hiến đất, làm đường, xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Chủ tịch Hội CCB xã chia sẻ: Hội CCB xã đã phát động tới toàn thể cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng NTM với các tiêu chí cụ thể và hành động thiết thực. Hội CCB xã có 26 cán bộ tham gia ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao; các chi hội CCB đã phối hợp với ban công tác mặt trận 5 thôn vận động hội viên CCB đóng góp hơn 141 triệu đồng xây dựng đường bê tông, đào đắp 3km đường trục thôn. Toàn xã có 42 hội viên CCB hiến gần 1.000m² đất thổ cư mở rộng đường giao thông. Tiêu biểu như thương binh Nguyễn Tiến Đạt, thôn Đông Thành, hiến 110m² đất thổ cư trị giá hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, hội viên CCB còn nhận 5 tuyến đường trục thôn, xã để xây dựng mô hình tuyến đường tự quản về an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường với tổng chiều dài 10km và được hội viên CCB tham gia phát quang sạch sẽ vào ngày 25 hàng tháng. Ngoài ra, hội viên CCB còn tham gia xây dựng 5 tổ tự quản về an ninh trật tự, tổ phòng, chống ma túy, tổ hòa giải ở cơ sở. Từ những việc làm cụ thể, CCB xã An Ấp



Hội viên Trương Quang Trung (người thứ nhất từ trái sang), xã Nam Chính, huyện Tiên Hải hiến đất mở rộng đường.

đã chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tại xã Vũ Công, huyện Kiến Xương, hội viên CCB chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các tuyến đường thấp sáng đường quê, góp phần thay đổi diện mạo làng quê ngày càng khởi sắc. Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Đến nay, toàn bộ 3km đường trục xã, gần 8km các tuyến đường trục thôn và hàng chục ngõ xóm đều có hệ thống đèn chiếu sáng,

phục vụ đi lại của nhân dân. Mô hình thấp sáng đường quê do Hội CCB xã phát động từ tháng 5/2021 đến nay đã mang lại hiệu quả tích cực; qua 3 năm triển khai, cán bộ, hội viên đã tham gia duy tu, bảo dưỡng, thay thế 103 bóng đèn, 720m dây điện bị hỏng do mưa bão; vận động nhân dân làm mới 21 cột đèn và mua bóng điện với số tiền hơn 40 triệu đồng, trong đó hội viên CCB đóng góp hơn 10 triệu đồng, tham gia 140 ngày công, góp phần chiếu sáng 11km đường trục thôn, xã. Từ tháng 6/2023 đến nay, hội

viên CCB xã đã vận động nhân dân, người thân ủng hộ kinh phí lắp đặt thêm 21 bóng điện thấp sáng đường quê, giúp những người dân ở xa trung tâm xã cũng được hưởng lợi từ mô hình.

Chung sức xây dựng Thái Bình phát triển

Ông Trần Viết Doanh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh chia sẻ: Năm 2023 là năm đầu các cấp hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh Thái Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Xác định việc thực hiện tốt nghị quyết đại hội cũng là góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, hội CCB các cấp đã chủ động bổ sung, kiện toàn nhân sự; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, trong năm qua, các cấp hội đã kết nạp mới 1.419 hội viên, vận động thành lập 1.603 câu lạc bộ cựu quân nhân với trên 86.400 hội viên tham gia. Nhiều hội viên được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay tín chấp từ các ngân hàng để phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng dư nợ hiện nay là 553,4 tỷ đồng, cho 13.035 hội viên vay, tăng 30 tỷ đồng so với năm 2022. Từ đầu năm đến nay, hội CCB từ tỉnh tới cơ sở tổ chức hơn 200 lớp tập huấn về kỹ thuật canh tác, giống cây trồng, vật nuôi cho gần 20.000 lượt hội viên CCB. Hội viên CCB đang quản lý 498 công ty, cơ sở sản xuất, trang trại, giải quyết việc làm cho hơn 27.500 lao động với thu nhập bình quân từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng, góp phần giảm tỷ lệ hội viên nghèo toàn tỉnh còn 0,32%.

Năm 2023, 7.549 hội viên CCB đã tham gia đóng góp trên 3,5 tỷ đồng tiền mặt, góp hơn 5.600 ngày công lao động chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Hội CCB tỉnh phối hợp với Hội Doanh nhân CCB tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức năm tình hình giải quyết tốt chế độ, chính sách cho người có công, người nhiễm chất độc da cam.

Ngoài ra, hội CCB các cấp tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định

CCB Nguyễn Quang Tiệp, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ



Những năm qua, tôi cùng các thành viên Ban Chấp hành Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị cùng nhiều mạnh thường quân đã xây dựng 16 ngôi nhà tình nghĩa, hỗ trợ 35 xe lăn, tặng 2 sổ tiết kiệm, hàng trăm suất quà cho đồng đội, tổ chức khám sức khỏe cho hội viên với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Các chương trình, hoạt động tình nghĩa của Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình những năm qua tổng trị giá trên 4,5 tỷ đồng, qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gắn kết hội viên với tổ chức hội.

CCB Trương Quang Trung, xã Nam Chính, huyện Tiên Hải



Khi cấp ủy, chính quyền địa phương đến vận động nhân dân tham gia hiến đất giải phóng mặt bằng, mở rộng đường giao thông, tôi hưởng ứng bằng việc tháo dỡ 41m dài tường bao, cổng đầu, công trình phụ và cây ăn quả để xây lùi tường vào khoảng 2m góp phần cùng địa phương mở rộng tuyến đường. Đường rộng rãi, điện chiếu sáng nên người dân đi lại thuận tiện, phấn khởi lắm, nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

CCB Nguyễn Đức Thịnh, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng



Sau khi xuất ngũ trở về quê hương, tôi quyết định vay mượn họ hàng, đồng đội để xây dựng gia trại tiếp hợp với quy mô gần 100 lợn thịt, lợn nái, hơn 2.000 gà thịt, trồng thêm các loại cây ăn quả như ổi, bưởi, mít để tăng thêm thu nhập. Sau khi trừ chi phí, mô hình của gia đình tôi thu về hơn 200 triệu đồng/năm. Tôi mong rằng thời gian tới Hội CCB tỉnh, huyện sẽ tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên, đồng thời nâng mức tiền hỗ trợ vay vốn tín chấp để hội viên mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, cho thu nhập cao.

về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Dịp tết Nguyên đán có gần 98% hội viên và gia đình ký cam kết không đốt pháo nổ, thả đèn trời. Hội CCB các cấp triển khai 317 tổ tự quản về an toàn giao thông, 592 tổ tự quản về an ninh trật tự, 39 tổ cơ động trên các địa bàn trọng điểm với hơn 6.200 hội viên tham gia đã vận động nhân dân giao nộp 204 vũ khí thô sơ, súng, đạn và 1,7kg thuốc nổ, giúp giữ vững bình yên cho cuộc sống của nhân dân.

TIẾN DAT

Mái ấm bình yên

Có em mất cha, có em không còn mẹ, có những em mất cả cha lẫn mẹ - mỗi đứa trẻ ở Làng trẻ em SOS Thái Bình là một hoàn cảnh, mảnh đời. Được đùm bọc, yêu thương, dưới bàn tay chăm sóc của các mẹ, các dì, những tâm hồn ngày thơ đã có một mái ấm bình yên.

Quên tuổi thanh xuân

Đó là đặc trưng của những người mẹ khi sinh sống và làm việc tại Làng trẻ em SOS. Họ là những người sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng để nguyện cả cuộc đời chăm lo cho những đứa con không phải do mình sinh ra.

Chị Nguyễn Thị Tươi quê ở huyện Đông Hưng là một trong những người gần gũi nhất khi thành lập Làng trẻ em SOS Thái Bình. Chị chấp nhận bỏ qua hạnh phúc của bản thân để dành hết tâm huyết chăm sóc, nuôi dưỡng những đứa con của mình. Từ lúc vào Làng đến nay, chị đã nuôi dưỡng 15 người con, trong đó có những người con đã trưởng thành bán tự lập, có những con đã chuyển sang nhà lưu xá thanh niên. Hiện nay chị đang sống cùng 6 con. Không quên khổ khăn, vất vả, mỗi ngày chị đều tất bật sớm hôm để chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ của các con.

Giống như chị Tươi, chị Trần Thị Nhấn, quê ở huyện Kiến Xương cũng là một trong những người có mặt đầu tiên khi thành lập Làng trẻ em SOS Thái Bình. Chị nhận tâm sự: Mỗi đứa trẻ là một hoàn cảnh khác nhau, nhìn những gương mặt ngày thơ, hồn nhiên của các con, tôi tự nhủ với lòng phải cố gắng làm tròn nhiệm vụ khi đảm nhận chức vụ thiêng liêng được giao phó. Hiện nay, tôi đang nuôi dưỡng, chăm sóc 7 đứa con, trong đó có 4 con gái và 3 con trai. Các con của tôi đều chăm ngoan, nghe lời mẹ.

Làng trẻ em SOS Thái Bình hiện nay có 17 bà mẹ và bà dì, những người mẹ ở đây đều có tình yêu thương và được đào tạo, tập huấn để có đầy đủ các

kỹ năng trở thành một người mẹ thực sự, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần tốt nhất, lâu dài nhất cho trẻ em mồ côi. Ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Làng trẻ em SOS Thái Bình chia sẻ: Những bà mẹ được coi là "linh hồn" và là nòng cốt của mô hình làng trẻ em SOS. Ở Làng trẻ em SOS Thái Bình, các bà mẹ đều rất tâm huyết, gần gũi với công việc. Không chỉ có tình yêu thương, bằng sự nhiệt tình và tâm huyết, các mẹ đã chăm lo cho trẻ từng miếng ăn, giấc ngủ, xây đắp nên tổ ấm gia đình, bù đắp những thiếu thốn tinh cảm, là chỗ dựa ổn định lâu dài và mang lại hạnh phúc cho các em nhỏ.

Bình yên sau dông bão

Khi mới chỉ là những đứa trẻ lên 5, lên 3 tuổi các em đã phải đón nhận dông bão của cuộc đời. Về với Làng, những người mẹ, người dì chăm lo cho các em từng miếng ăn, giấc ngủ, tính đến nay, đã có 218 trẻ em được Làng trẻ em SOS Thái Bình đón nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng. Hiện có 128 trẻ đang được nuôi dưỡng trong Làng, trong đó có 6 trẻ ở độ tuổi mầm non; 107 trẻ đang học tiểu học, THCS và THPT; 15 trẻ đang học đại học, cao đẳng. Ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Làng trẻ em SOS Thái Bình chia sẻ: Chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, điều kiện ăn, ở, học tập của các con luôn được bảo đảm. Làng thực hiện khám sức khỏe định kỳ, 100% trẻ được mua bảo hiểm y tế; ngoài ra Làng còn tổ chức các lớp học võ, đá bóng hàng tuần để duy trì và nâng cao thể chất cho các con; duy trì tốt các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ

xây đắp nên tổ ấm gia đình, khóa lấp sự thiếu thốn tình cảm mà các em đã trải qua. Những bữa cơm đầu tiên khi các con về Làng luôn nặng trĩu, không đứa nào chịu nói chuyện. Nhiều con đang cảm bắt cơm bằng da khóc nức nở vì nhớ mẹ, nhớ bố.

Chị Trần Thị Nhấn tâm sự: Để giúp các con mở lòng, bản thân tôi phải cố gắng rất nhiều. Từ tình yêu thương của mình dành cho các con, dần dần các con cũng nhận ra hơi ấm của người mẹ nuôi. Ở đây, các mẹ, các dì luôn dành cho các con sự quan tâm chăm sóc chu đáo, dạy các con nên nếp gia đình và hướng con đến những giá trị đạo đức tốt đẹp. Các mẹ, các dì là điểm tựa tinh thần để các con vượt qua mặc cảm, khó khăn.

Em Chu Thị Thu đang sống trong căn nhà "hoa tường vôi" với mẹ Trần Thị Nhấn. Vào Làng từ khi là đứa trẻ 7 tuổi, đến nay em đã có gần 10 năm sinh sống tại Làng. Vượt qua những rào cản, khó khăn, Thu và các anh chị em trong ngôi nhà này đã thực sự hòa nhập. Giờ đây, không khí trong nhà lúc nào cũng vui vẻ. Mẹ con yêu thương nhau, anh em đùm bọc như những người ruột thịt trong một gia đình.

Cũng sống trong căn nhà "hoa tường vôi" có em Vũ Túyet Nhi, quê ở huyện Đông Hưng. Nhờ tuổi nhưng Nhi đã sớm phải đối mặt với những biến cố của gia đình. Đến với Làng, em được yêu thương, bao bọc của những người ở đây. Với em, giờ là một hành trình mới, một cuộc sống mới với rất nhiều sự yêu thương và che chở.

Tính đến nay, đã có 218 trẻ em được Làng trẻ em SOS Thái Bình đón nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng. Hiện có 128 trẻ đang được nuôi dưỡng trong Làng, trong đó có 6 trẻ ở độ tuổi mầm non; 107 trẻ đang học tiểu học, THCS và THPT; 15 trẻ đang học đại học, cao đẳng. Ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Làng trẻ em SOS Thái Bình chia sẻ: Chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, điều kiện ăn, ở, học tập của các con luôn được bảo đảm. Làng thực hiện khám sức khỏe định kỳ, 100% trẻ được mua bảo hiểm y tế; ngoài ra Làng còn tổ chức các lớp học võ, đá bóng hàng tuần để duy trì và nâng cao thể chất cho các con; duy trì tốt các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ

bà mẹ, bà dì, câu lạc bộ trẻ em; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao nhân dịp lễ, tết nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các con.

Tăng cường hỗ trợ trẻ tại cộng đồng

Không chỉ là mái ấm bình yên, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thời gian qua, Làng trẻ em SOS Thái Bình còn đẩy mạnh thực hiện chương trình hỗ trợ trẻ em tại cộng đồng, hay còn gọi là chương trình tăng cường gia đình (FSP) nhằm góp phần hỗ trợ, ngăn ngừa trẻ em bị bỏ rơi. Tạo cơ hội cho các em được tiếp tục học tập, phát triển và sống cùng người thân tại cộng đồng. Hiện nay, Làng đang hỗ trợ 137 trẻ tại 135 gia đình gốc với mức hỗ trợ hàng tháng cho trẻ học phổ thông là 300.000 đồng/tháng và 1,1 triệu đồng/trẻ/tháng đối với trẻ học đại học, cao đẳng.

Theo ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Làng trẻ em SOS Thái Bình, ngoài hỗ trợ tiền, Làng còn tặng trẻ chăn ấm mùa đông, trao tặng xe đạp, bàn học, máy tính, sách, bút... Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ gia đình trẻ vay vốn không lãi để phát triển kinh tế; mở rộng hoạt động hỗ trợ xây nhà mới, sửa chữa nhà đột nát và hỗ trợ lắp đặt hệ thống nước sạch. Đặc biệt, từ năm 2022 đến nay, dự án Lacoste lồng ghép với chương trình tăng cường gia đình, Làng đã hỗ trợ các hộ gia đình xây nhà mới, xây dựng công trình nhà vệ sinh, hỗ trợ sinh kế để đầu tư phát triển chăn nuôi, sản xuất với tổng số tiền trên 642 triệu đồng.

Với sứ mệnh và trách nhiệm của mình, Làng trẻ em SOS Thái Bình đã thực sự là một bến đỗ bình yên để sưởi ấm, che chở cho những tâm hồn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bằng tình thương yêu, sự tận tình, nhiệt huyết của mỗi cán bộ, người mẹ, người dì ở nơi đây, Làng trẻ em SOS Thái Bình sẽ tiếp tục là nơi chấp cánh ước mơ để em mồ côi, lang thang, cơ nhỡ vượt qua mặc cảm, tự ti, đón nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

DUY TUNG



Ở Làng trẻ em SOS Thái Bình, các điều kiện ăn, ở, học tập và vui chơi của các con luôn được bảo đảm.

Phát động hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu "Thành phố Thái Bình 70 năm xây dựng và phát triển"

Sáng ngày 3/1, tại Trường THCS Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức phát động hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu "Thành phố Thái Bình 70 năm xây dựng và phát triển".

Tại buổi lễ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã phát động cuộc thi đến tất cả các thầy cô giáo, liên đội ở cả 3 cấp học mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn. Yêu cầu các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền về lịch sử truyền thống cách mạng, các giá trị văn hóa, vai trò, tầm năng của thành phố, những thành tựu và kết quả thành phố đạt được 70 năm qua... qua hình thức sinh hoạt dưới cờ, hội nghị, diễn đàn; lồng ghép trong các môn Giáo dục địa phương, Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn một cách phù hợp; tổ chức cho học sinh tham gia thi vẽ tranh với chủ đề "Thành phố em yêu", "Rung chuông vàng tiếng Anh", hội diễn văn nghệ, giao lưu văn hóa đọc...

Ngày sau lễ phát động, các em học sinh Trường THCS Hoàng Diệu đã tham gia hưởng ứng cuộc thi bằng hình thức sân khấu hóa với 3 đội thi "Thị xã năm xưa", "Thành phố hôm nay" và "Thành phố tôi yêu". Các đội đã trải qua 3 phần thi: Chào hỏi, tìm hiểu kiến thức chung về thành phố Thái Bình và vẽ tranh với chủ đề "Những công trình tiêu biểu của thành phố Thái Bình" trong những năm gần đây.

Thông qua cuộc thi góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, giáo viên, học sinh về quá trình xây dựng và phát triển thành phố, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.

MINH NGUYỆT

Thái Bình được phân bổ 6.700 liều vắc-xin 5 trong 1

Ngay sau khi tiếp nhận 490.600 liều vắc-xin DPT-VGB-Hib (vắc-xin 5 trong 1) do Chính phủ Úc tài trợ thông qua Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) vào giữa tháng 12/2023, Bộ Y tế đã giao Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương xây dựng kế hoạch phân bổ cho các địa phương.

Theo kế hoạch, Thái Bình được phân bổ 6.700 liều vắc-xin 5 trong 1 phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi do Hib và viêm màng não mủ do Hib. Kiem Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xây dựng kế hoạch phân bổ vắc-xin theo nhu cầu của các địa phương, đơn vị; đồng thời, hướng dẫn việc triển khai tiêm theo thứ tự ưu tiên. Cụ thể, ưu tiên tiêm mũi 1 cho trẻ có nhóm tuổi nhỏ nhất từ 2 - 18 tháng tuổi, sau đó đến những trẻ có tháng tuổi lớn hơn và tiêm trả mũi 2, mũi 3 cho những trẻ chưa tiêm đủ liều (gồm cả trẻ trên 12 tháng tuổi). Dự kiến sẽ triển khai tiêm số vắc-xin được phân bổ trong tháng 1/2024. Việc được phân bổ vắc-xin đã mang đến niềm vui cho các gia đình có con trong độ tuổi tiêm chủng, giúp nhiều trẻ không phải trì hoãn lịch tiêm hoặc chi tiền tiêm dịch vụ.

HOANG LANH



Trẻ được tiêm vắc-xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình.